



คิดสักนิด...สะกิดใจ

สวัสดีครับพี่น้องที่รัก...สวัสดีครับพี่น้องที่รัก...พ่อเคยอ่านนิยายจีนกำลังภายในเรื่องหนึ่ง ที่เกือบทุกคนคงรู้จัก หรือเคยได้ยิน นั่นคือเรื่อง “มังกรหยก” ความจริงเรื่องนี้ประพันธ์ไว้อาจเรียกได้ว่า 3 ภาค ซึ่งทั้งสามภาคมีภาพรวมที่ใกล้เคียงกันแต่มีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างมากมาย อย่างไรก็ตาม พ่อขอเล่าหรือนำเกร็ดเล็กน้อยจาก มังกรหยก ภาค 1 มาเล่า (ให้คนพอมีอายุรำลึกกันบ้างในสมัยที่คนนิยมหนังสือจีนกำลังภายใน) เรื่องราวของศึกสงคราม และการต่อสู้ในวงการจอมยุทธ์ผู้มีฝีมือ ซึ่งมีตัวเอกหลายตัว ตัวเอกที่อยากหยิบยกมาดู คือ พระเอก กับ ตัวร้าย กล่าวคือ พระเอก ชื่อคั้งหุ่ยอยู่แล้ว “ก๊วยเจ๋ง” ตัวร้ายชื่อ “เอี้ยคัง”

ก๊วยเจ๋ง เป็นเด็กที่สมองทึบ ความจำสั้น บางครั้งออกชื่อป้อ ทำให้อาจารย์เอื่อมระอาในการสอน ยุทธ จนท้อไม่อยากสอน แต่เค้าเป็นคนกตัญญู ชื่อตรง คำไหนคำนั้น มีสัจจะ แต่สิ่งที่ทดแทนความโง่เหงาในการท่องจำกระบวนท่า คือ ความขยันหมั่นเพียร

เอี้ยคัง เป็นเด็กที่สมองดี มีความจำเป็นเลิศ สอนนิดหน่อยก็จำได้ และกระทำได้ดีทันที ทำให้อาจารย์พอใจ แต่ข้อเสียของเค้า คือ เค้าเป็นคนไม่ค่อยชื่อตรง ฉลาดแกมโกง เห็นแก่ตัว ไม่ค่อยมีคุณธรรม และมีความเกียจคร้านในการฝึกฝนวิชาถึงแม้ว่าจะมีความจำเป็นเลิศก็ตาม

สุดท้ายผู้ที่ประสบความสำเร็จกลับเป็นก๊วยเจ๋ง ที่มีความขยันหมั่นเพียร และที่สำคัญคือ **ความมีน้ำใจ การให้อภัยและคุณธรรม ความดีในตัวของเค้านั่นเอง...**

เล่ามาก็ยาว...เหล่านี้คือ ตัวละครที่ผู้ประพันธ์แต่งเติมให้เห็นถึง ความแตกต่างของคน และพรสวรรค์ ตลอดจนพรแสวง ที่เราเรียกตามภาษาเราว่า **สิ่งที่เรามีคือ พระพรของพระเจ้า** ที่เราต้องรู้จักใช้อย่างเกิดประโยชน์ เราแต่ละคนมีความสามารถแน่นอน ซึ่งแตกต่างกันไปตามความถนัด เป็นคำถามต่อตัวเองว่าเราจะพยายามใช้พระพรของพระเจ้าเกิดประโยชน์ ต่อตนเองและคนอื่นขนาดไหน เพราะถ้าใช้ไม่เกิดประโยชน์ ก็เสียดาย เหมือนตัวละครเอี้ยคัง **ตลอดจนความขยันในการแสวงหาความรู้ ความสามารถให้ตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้สมหวังได้เหมือนกัน**

ที่สำคัญที่สุดเรากระทำทุกอย่างโดยมี **คุณธรรม ความดี และความซื่อตรงต่อพระเจ้าตามความเชื่อ** คริสตชนเป็นพื้นฐาน ชีวิตเราก็ไปถูกทาง อย่างมีเป้าหมาย การแสวงหาความสำเร็จทุกอย่างในชีวิต ทั้งพรสวรรค์ (พระพร) และพรแสวง มีพระและคนรอบข้างไปด้วยยอมความสุขกว่า เพราะเรามีเป้าหมายในชีวิต ในความเชื่อและความรัก